



Số: 74./KTXD

Tp.HCM, ngày 21. tháng 12 năm 2020

V/v: Xin rút hồ sơ đăng ký niêm
yết của Công ty Cổ phần KTXD
Phú Nhuận (mã ck: PNT) tại Sở
GD Chứng khoán Hà Nội.

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Công văn số 1601/SGDHN-TĐNY của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 25/10/2019 về việc bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Công văn số 1839/SGDHN-TĐNY của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 11/12/2019 về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết Cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.

Ngày 14/10/2019, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã nộp hồ sơ xin đăng ký niêm yết và đã được chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Công văn số 1601/SGDHN-TĐNY ngày 25/10/2019; Công văn số 1839/SGDHN-TĐNY ngày 11/12/2019 yêu cầu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội trong đó có nội dung phải nộp Biên bản bàn giao vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần và giải trình các vấn đề có liên quan đến việc quyết toán chuyển thể tại thời điểm cổ phần hóa ngày 19/09/2005 của Công ty.

Riêng về hồ sơ quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm 19/9/2005, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã hoàn thiện và trình lên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, Sở Tài chính và UBND Thành phố HCM. Tuy nhiên, trong nội dung quyết toán vẫn chưa thống nhất số liệu liên quan đến phần giá trị đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn giữa các Sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và các Cổ đông của Công ty do chưa có căn cứ pháp lý quy định phần định giá này do vậy Công ty chúng tôi chưa thể bổ sung các tài liệu và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Quý Sở.

Vì các lý do trên, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã thống nhất và xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết đã nộp tại Sở GDCK Hà Nội để hoàn thiện các tài liệu và các nội dung theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Rất mong Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hỗ trợ giúp đỡ và chấp thuận cho Công ty chúng tôi được rút toàn bộ hồ sơ xin đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT) đã nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất các nội dung theo yêu cầu của Quý Sở Công ty chúng tôi sẽ nộp lại hồ sơ xin đăng ký niêm yết theo đúng quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Như Hùng
Ngô Như Hùng